

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 33.57/58 ทิศทางแข็งค่า จับตาเงินเฟ้อสหรัฐ กรอบวันนี้ 33.50-33.80

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 ก.ย. 2567)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 33.57/58 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าจากปิดตลาดเย็นวานนี้ ซึ่งอยู่ที่ระดับ 33.76 บาท/ดอลลาร์

เข้านี้เงินบาทเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับค่าเงินภูมิภาค โดยเมื่อคืนนี้ สหรัฐฯ ยังไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ แต่มีการคาดการณ์ออกมาว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนส.ค. และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนส.ค. ของสหรัฐฯ จะออกมาดีกวาคาด

สำหรับคืนนี้ตลาดรอดติดตาม ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งคาดปรับตัวขึ้น 2.6% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งทำให้เงินบาทมีโอกาสอ่อนค่าได้

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 33.50 - 33.80 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 141.87/88 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 143.25 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.1036/1037 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.1041 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท. อยู่ที่ระดับ 33.852 บาท/ดอลลาร์

-“ภูมิธรรม” ยังไม่ยืนยันแจกเงินสด 10,000 บาท ให้กลุ่มเปราะบาง 20 ก.ย.นี้ แจงต้องรอเสนอ ครม. เคาะ 17 ก.ย. และให้ รมว.คลังแถลงความชัดเจน ด้าน “จุลพันธ์” ย้ำชัดเจนหลังแถลงนโยบายรัฐบาล 12 ก.ย. กลุ่มเปราะบางได้แน่หลัง 20 ก.ย. ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ โอนเงินเข้าบัญชีทันที

-กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า การฟื้นตัวของดัชนีหุ้นไทยขณะนี้ไม่เกี่ยวกับการเมือง แต่เกิดจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ช่วงไตรมาส 2 เห็นได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และบริษัทจดทะเบียนมีกำไรเติบโต 10% ซึ่งเป็นโมเมนตัมที่ค่อย ๆ เห็นชัดขึ้นขณะนี้ สิ่งที่น่าสนใจคือสภาพคล่องในตลาดโลกเพิ่มขึ้น เป็นผลดีต่อเงินทุนไหลเข้าในตลาดเกิดใหม่

-FETCO มอง펀ด์โฟลว์ทยอยเข้าหุ้นไทยต่อ ขานรับหารัฐบาลเดินหน้านโยบายต่อเนื่องทำได้จริง เผยหารือ “ก.ล.ต.-ผู้จัดการ ตลท.คนใหม่” เร่งบันสตาร์ตวงใหม่ ชู “กลุ่มเทคโนโลยี-สตาร์ทอัพ” เสริมเสน่ห์ หวังดูดเงินลงทุนเพิ่ม ผัง “นักลงทุนสถาบัน” ชี้ความเชื่อมั่นกลับมา-ราคาหุ้นน่าสนใจ ลุ้นปรับโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจไทย ดันดัชนีฯ ไปต่อ

-ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันอังคาร (10 ก.ย.) ขณะที่สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่ 2 ในวันอังคาร (10 ก.ย.)

-นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนี CPI ของสหรัฐฯ ในวันนี้ ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ดัชนี CPI ทั่วไป จะเพิ่มขึ้น 2.6% ในเดือนส.ค. และคาดว่าดัชนี CPI พื้นฐาน (Core CPI) จะเพิ่มขึ้น 3.2% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบรายปี ทั้งนี้ นักลงทุนรอดูดัชนี CPI เพื่อประเมินแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรืออ้างอิงเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-ล่าสุด FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 67% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมวันที่ 17-18 ก.ย. และให้น้ำหนัก 33% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมครั้งนี้

-นักลงทุนติดตามการประชุมวีซีทีเอ็น หรือดีเบต ระหว่างคามาลา แฮร์ริส ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ จากพรรคเดโมแครต และโดนัลด์ ทรัมป์ คู่ชิงจากพรรครีพับลิกัน ในช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาไทย

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้